

# พรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค จัดแคมเปญพิเศษ ส่งท้ายปี House and Condo Of The Year 2015



พรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค ส่งท้ายปีด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากทุกโครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ด้วยแคมเปญ House and Condo Of The Year 2015 พบราคาที่ดีที่สุดในรอบปี และสิทธิประโยชน์มากมาย ภายในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมรับสิทธิจากมาตรการรัฐ ทั้งการลดค่าธรรมเนียมนาย การหักลดหย่อนภาษี และดอกเบี้ยอัตราพิเศษด้วย

พบกับแบบบ้านซีรี่ส์ใหม่ล่าสุด บ้านแปลงสวยบนทำเลดีที่สุด ท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในโครงการ อาทิ คลับเฮ้าส์ สวนสวย ฟิตเนส สระว่ายน้ำ พื้นที่พักผ่อนหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง อินเตอร์เน็ตบนพื้นที่ส่วนกลาง เลนจักรยาน ซึ่งมีให้เลือกใน 5 แบรินด์ ได้แก่ โมดิ วิลล่า ราคาพิเศษเริ่ม 1.89 ล้านบาท เดอะ เมโทร ราคาพิเศษ เริ่ม 2.69 ล้านบาท เพอร์เฟค พาร์ค ราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาท เพอร์เฟค เฟลส ราคาพิเศษเริ่ม 4.79 ล้านบาท เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ราคา 11-60 ล้านบาท พิเศษรับข้อเสนอสูงสุด 3,000,000 บาท

ส่วนคอนโดพห้องยูนิตพิเศษ เดอะ สกาย สุขุมวิท ราคาเริ่ม 3.8 ล้านบาท เมโทร สกาย ประชาชื่น ราคาเริ่ม 2.2 ล้านบาท เมโทรลักซ์ ราคาเริ่ม 1.72 ล้านบาท ไอคอนโด ราคาเริ่ม 1.29 ล้านบาท เดอะ เลค กัลปพฤกษ์-วุฒากาศ ราคาเริ่ม 1.59 ล้านบาท พร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีเครื่องปรับอากาศ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์แตกต่างกันตามแต่ละโครงการบ้านและคอนโดของพรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค พร้อมให้เลือกได้หลากหลายทำเลศักยภาพ ไม่ว่าจะใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้ตอบรับได้กับทุกชีวิตเมืองที่ต้องการความทันสมัย

นอกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากพรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค การซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้นับเป็นโอกาสดีเพราะยังจะได้รับสิทธิจากมาตรการรัฐด้วย ทั้งการลดค่าธรรมเนียมนาย การโอน และค่าธรรมเนียมนายการจดจำนอง การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ โดยมีผลถึง 28 เม.ย.59 ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดได้ทาง [www.pf.co.th](http://www.pf.co.th)